

Số: 90 /BC-HĐND

Chợ Đồn, ngày 14 tháng 12 năm 2023

BÁO CÁO TỔNG HỢP THẨM TRA

Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2023; nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2024; kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 và Dự thảo Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2024

Thực hiện Thông báo số 132/TB-HĐND ngày 30/10/2023 của Thường trực HĐND huyện về dự kiến thời gian, nội dung kỳ họp thứ 12 (kỳ họp thường lệ) HĐND huyện khoá XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Qua nghiên cứu các báo cáo của UBND huyện gồm: Báo cáo số 622/BC-UBND ngày 08/12/2023 về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2023; mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024; Báo cáo số 619/BC-UBND ngày 07/12/2023 đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện Chợ Đồn năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 và Tờ trình số 3288/TTr-UBND ngày 08 /12 /2023 của UBND huyện Chợ Đồn về việc ban hành Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2024.

Trên cơ sở báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND huyện, Ban Kinh tế - Xã hội tổng hợp ý kiến thẩm tra các báo cáo, nội dung cụ thể như sau:

1. Đánh giá về tình hình kinh tế - xã hội năm 2023

1.1. Những kết quả đạt được

Các Ban HĐND huyện cơ bản đồng tình với nhận định, đánh giá của UBND huyện về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng và an ninh năm 2023. Tình hình phát triển kinh tế - xã hội của huyện tiếp tục ổn định. Theo báo cáo, có 27/34 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, trong đó: 09 chỉ tiêu vượt kế hoạch¹; 18 chỉ tiêu đạt 100%² và 07 chỉ tiêu không đạt kế hoạch³.

Kết quả sản xuất nông, lâm nghiệp cơ bản đảm bảo theo kế hoạch; các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất được triển khai thực hiện. Các chương trình MTQG, công tác đầu tư xây dựng cơ bản được triển khai theo kế hoạch; công tác quản lý tài nguyên môi trường duy trì thực hiện. Thực hiện tốt công tác phát triển các

¹ Các chỉ tiêu vượt kế hoạch: Tổng sản lượng lương thực có hạt; Phân đầu thành lập HTX hoạt động trong lĩnh vực nông lâm nghiệp; Bình quân số tiêu chí nông thôn toàn huyện; Tỷ lệ số hộ đạt đạt gia đình văn hóa; Tỷ lệ số hộ được sử dụng điện; Giảm tỷ lệ hộ nghèo trong năm (theo kết quả sơ bộ); Tạo việc làm mới; Số lao động được đào tạo nghề trong năm; Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến được cung cấp...

² Các chỉ tiêu đạt kết hoạch: 18/34 chỉ tiêu (gồm: Hệ số sử dụng đất nông nghiệp; Tỷ lệ che phủ rừng; Phát triển mới sản phẩm OCOP đạt 3 sao trở lên; Số xã đạt chuẩn nông thôn mới tăng thêm; Chỉ tiêu 11 về y tế; Số xã đạt phổ cập giáo dục Mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục, xóa mù chữ; Huy động trẻ đến trường, vào lớp đầu cấp; Tỷ lệ tốt nghiệp THCS; Thi tốt nghiệp THPT; Tỷ lệ thôn, tổ có nhà họp thôn; Tỷ lệ cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt đơn vị văn hóa; Duy trì số xã có điện lưới quốc gia; Tỷ lệ hộ được sử dụng nước hợp vệ sinh; Cung cấp các dịch vụ cơ sở hạ tầng thiết yếu; Tỷ lệ cơ quan hành chính nhà nước có cơ cấu công chức, viên chức phù hợp với vị trí việc làm; Tỷ lệ cán bộ công chức cấp xã có trình độ chuyên môn từ trung cấp trở lên; Chỉ số năng lực cạnh tranh DDCL đạt tốp đầu khối huyện, thành phố trong tỉnh; Đảm bảo quốc phòng - an ninh.

³ Các chỉ tiêu chưa đạt KH: 07/34 chỉ tiêu (gồm: Tổng thu ngân sách; Tổng chi ngân sách; Dân số trung bình; Tỷ lệ tham gia BHYT; Tỷ lệ số thôn, tổ đạt tiêu chuẩn văn hóa; Số thôn đạt chuẩn nông thôn mới; Số trường đạt chuẩn quốc gia tăng thêm)

HTX, sản phẩm OCOP, xúc tiến thương mại, chợ đêm.. các hoạt động dạy và học, triển khai thực hiện tốt; nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho nhân dân; Các hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao tiếp tục được duy trì, phát triển. Thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền; Các chính sách về an sinh xã hội tiếp tục được duy trì và bảo đảm; quan tâm triển khai các chính sách giảm nghèo. Các chương trình, chính sách dân tộc được thực hiện kịp thời. Tình hình an ninh chính trị trên địa bàn được giữ vững, ổn định.

2. Một số hạn chế cần quan tâm

Các Ban HĐND huyện cơ bản thống nhất những hạn chế và nguyên nhân mà UBND huyện đưa ra tại báo cáo. Tuy nhiên, qua công tác giám sát, khảo sát của HĐND, Thường trực và các Ban, các Tổ đại biểu HĐND huyện, các Ban HĐND nhận thấy còn một số hạn chế cần quan tâm đánh giá như sau:

- Tổng thu ngân sách còn gặp nhiều khó khăn, không đạt chỉ tiêu kế hoạch. Thu ngân sách trên địa bàn đạt 81% so với kế hoạch giao.

- Công tác thực hiện đầu tư, Chương trình MTQG và giải ngân vốn đạt tỷ lệ thấp so với tổng kế hoạch vốn được giao: Tổng giải ngân kế hoạch vốn đầu tư đạt 60,69%; vốn chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững đạt 32,71%; Chương trình MTQG Xây dựng Nông thôn mới đạt 78,26%; Chương trình MTQG Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi đạt 63,47%.

- Một số công trình còn chậm tiến độ, vướng mắc trong quá trình giải phóng mặt bằng như Khu dân cư tổ 7, dự án khu đô thị Sơn Phúc 2 - Tổ 2a. Tình trạng một số hộ gia đình tự ý san lấp, cải tạo mặt bằng vẫn còn xảy ra ở một số xã. Công tác quản lý trật tự đô thị vẫn còn tình trạng lấn chiếm vỉa hè, hành lang an toàn giao thông.

- Công tác tiêm phòng vắc xin định kỳ cho đàn vật nuôi chưa đạt kế hoạch. Một số Hợp tác xã hoạt động chưa hiệu quả, chưa mang tính bền vững. Chưa có nhiều chuỗi giá trị trong liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm; vẫn còn một số xã chưa xây dựng được sản phẩm OCOP.

- Hoạt động của các ngân hàng trên địa bàn đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của huyện: Tổng dư nợ của ngân hàng Nông nghiệp&PTNT, Ngân hàng Chính sách xã hội đối với nguồn vốn vay phát triển sản xuất kinh doanh.... tuy nhiên trong báo cáo chưa có đánh giá, số liệu cụ thể.

- Hoạt động du lịch chưa phát huy được tiềm năng, lợi thế gắn với bảo tồn và phát huy giá trị di tích; chưa có điểm du lịch cộng đồng, du lịch nông thôn được công nhận. Tỷ lệ thôn có nhà văn hóa đạt 100% kế hoạch, tuy nhiên vẫn còn 5% thôn, tổ chưa có nhà văn hóa thôn, khó khăn trong triển khai các hoạt động của thôn, tổ.

- Tình hình vi phạm Luật Lâm nghiệp vẫn diễn ra trên địa bàn; việc đảm bảo thi hành quyết định đối với các đối tượng vi phạm còn chưa cao. Công tác giải quyết đơn thư một số vụ việc chưa kịp thời.

II. Về đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện năm 2023, nhiệm vụ năm 2024

Các Ban HĐND huyện cơ bản nhất trí với báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện. Trong năm 2023, UBND huyện đã kịp thời chỉ đạo, triển khai chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và tích cực tổ chức thực hiện các chỉ tiêu và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng và an ninh trên địa bàn.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế và đề ra nhiệm vụ giải pháp thực hiện trong năm 2024. Các Ban HĐND đề nghị UBND huyện: Tiếp tục quan tâm, tổ chức các cuộc làm việc, kiểm tra, đôn đốc các phòng, ban chuyên môn và UBND các xã, thị trấn trong việc thực hiện nhiệm vụ. Tiếp tục quan tâm, chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn chủ động tham mưu, chuẩn bị các hồ sơ dự thảo nghị quyết trình tại các kỳ họp HĐND huyện đảm bảo kịp thời và chất lượng; chỉ đạo việc giải quyết, báo cáo kết quả giải quyết các kiến nghị của Thường trực HĐND, các Ban HĐND, Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND huyện qua hoạt động giám sát theo quy định.

III. Về Dự thảo Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh năm 2024

1. Về mục tiêu, chỉ tiêu

Việc ban hành Nghị quyết về mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh năm 2024 là đúng thẩm quyền của HĐND huyện (*theo Điều 26 của Luật Tổ chức chính quyền địa phương*). Qua thẩm tra, các Ban HĐND huyện nhận thấy mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch UBND huyện dự kiến cơ bản phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh của địa phương.

Tuy nhiên, qua xem xét các chỉ tiêu tại phụ biểu kèm theo, một số chỉ tiêu chưa có số liệu cụ thể: Số xã đạt phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục, xóa mù chữ; tỷ lệ huy động vào lớp 10; tỷ lệ số hộ được sử dụng điện. Các Ban HĐND huyện đề nghị UBND huyện chỉ đạo xem xét, thống nhất số liệu các chỉ tiêu theo Nghị quyết số 27-NQ/HU, ngày 12/12/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về nhiệm vụ năm 2024 để thống nhất trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện.

2. Về nhiệm vụ, giải pháp thực hiện

Trên cơ sở các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, các Ban HĐND huyện cơ bản nhất trí với nhiệm vụ, giải pháp của UBND huyện đã nêu. Đồng thời, các Ban đề nghị UBND huyện quan tâm chỉ đạo thực hiện một số nội dung chủ yếu sau:

- Tập trung chỉ đạo hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội theo kế hoạch. Quan tâm thực hiện phát triển nông lâm nghiệp, thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới; phát triển các hợp tác xã gắn với chất lượng, hiệu quả; duy trì và phát triển mới các sản phẩm OCOP; xây dựng chuỗi giá trị trong liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm.

- Thường xuyên tổ chức kiểm tra, đánh giá tiến độ thực hiện các chương trình, dự án. Đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công. Tập trung tháo gỡ vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng đối với một số dự án, công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện

- Tập trung chỉ đạo, đôn đốc và quyết liệt tổ chức thực hiện kế hoạch thu, chi ngân sách, đảm bảo chặt chẽ, hiệu quả, đúng quy định; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tăng cường công tác kiểm tra hoạt động khoáng sản, lâm sản nhằm kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm đối với hoạt động khai thác, vận chuyển và chế biến khoáng sản, lâm sản trái phép trên địa bàn.

- Đẩy mạnh công tác quản lý, kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm trong công tác quản lý vỉa hè, hành lang an toàn giao thông, nhất là trên địa bàn thị trấn Bằng Lũng.

- Tiếp tục quan tâm phát triển du lịch, phát huy tiềm năng, lợi thế gắn với bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử trên địa bàn.

- Chỉ đạo các ngành chức năng tăng cường đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội; Thực hiện hiệu quả kế hoạch cải cách hành chính. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về giải quyết hồ sơ qua các dịch vụ công trực tuyến.

- Chú trọng công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân theo đúng quy định của pháp luật.

- Chỉ đạo, quán triệt nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ, ý thức trách nhiệm đối với người đứng đầu các cơ quan, đơn vị và đội ngũ công chức, viên chức trên địa bàn huyện.

Trên đây là báo cáo tổng hợp thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện. Kính trình HĐND huyện xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND huyện(B/c);
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Các đại biểu dự kỳ họp;
- Lưu: VT, Ban KTXH.

TM. BAN KINH TẾ - XÃ HỘI
KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN



Hoàng Thị Bách